



สาร

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เนื่องในโอกาส “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปี ๒๕๕๙  
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักที่มีกลไกครอบคลุมทุกระดับในพื้นที่ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน รัฐบาลได้มอบภารกิจให้รับผิดชอบมากมาย และในปัจจุบันมีภารกิจสำคัญ ๆ ในการดูแลรักษาบ้านเมือง เช่น การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การจัดการขยะ การกำจัดผักตบชวา การวางแนวทางและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร การบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากน้ำ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลโดยเฉพาะการจัดทำโครงการพัฒนาชีวิต และความเป็นอยู่ด้วยงบประมาณตำบลละ ๕ ล้านบาท เป็นต้น การจะขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนได้นั้น จะต้องอาศัยกลไกระดับพื้นที่ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่สามารถแบ่งเบาภาระของภาครัฐและช่วยขับเคลื่อนทุกภารกิจไปสู่พี่น้องประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับประชาชนในหมู่บ้าน

ในนามของกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณกรรมการหมู่บ้านทุกท่านที่ได้ตั้งใจทำงานเพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” กระทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินมาโดยตลอด ด้วยความมานะอดทน เสียสละ และดำรงตนเป็นแบบอย่างและเป็นที่ยึดให้แก่มหาประชาชนในหมู่บ้าน ตลอดจนให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของรัฐบาลให้สำเร็จลุล่วงลงไปได้ด้วยดี

เนื่องในโอกาส “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปี ๒๕๕๙ เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง กระผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้กรรมการหมู่บ้านทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัว ประสบความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เปี่ยมด้วยสติปัญญา และเป็นที่ยึดให้แก่ประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน สังคม และประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป

พลเอก

(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย



สาร

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เนื่องในโอกาส “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปี ๒๕๕๙  
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

.....

คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ซึ่งเป็นกลไกในระดับหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถรู้ข้อมูลและรู้ปัญหาของหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี มีหน้าที่สำคัญในการแบ่งเบาช่วยเหลืองานของผู้ใหญ่บ้านในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด ปัจจุบันประเทศของเราอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านมีปัญหามากมายที่รัฐบาลจะต้องเข้าไปจัดการแก้ไข เพื่อให้ประเทศของเราเดินไปข้างหน้า ซึ่งการดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นจะสำเร็จไปไม่ได้เลย หากไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนคนไทยทุกคน ดังนั้น คณะกรรมการหมู่บ้านถือเป็นกลไกของรัฐที่คอยช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านในการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้การทำงานทุกอย่างในหมู่บ้านเกิดประสิทธิภาพ

ในนามของกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณกรรมการหมู่บ้านทุกท่านที่ได้ร่วมกันอุทิศตนทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทดมเททั้งร่างกาย แรงใจ และดำรงตนเป็นแบบอย่างและเป็นที่ยิ่งให้แก่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน ตลอดจนให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของรัฐบาลให้สำเร็จลุล่วงลงไปได้ด้วยดี

เนื่องในโอกาส “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปี ๒๕๕๙ เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง กระผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้กรรมการหมู่บ้านทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัว ประสบความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เปี่ยมด้วยสติปัญญา และเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน สังคม และประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป

(นายสุธี มากบุญ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย





สาร

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
เนื่องในโอกาส “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปี ๒๕๕๙  
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

เนื่องใน “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปี ๒๕๕๙ เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องกรรมการหมู่บ้านทุกท่าน ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการดูแลรักษาบ้านเมืองเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งท่านทั้งหลายยังคงเป็นกลไกที่สำคัญที่รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาล กระทรวง ทบวง และกรม ในระดับหมู่บ้าน และถ้าทุกหมู่บ้านมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่เข้มแข็งแล้ว ประชาชนก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเป็นพลังสำคัญในการนำพาให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง

ในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณกรรมการหมู่บ้านทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทุ่มเทการทำงานอย่างเข้มแข็ง เสียสละประโยชน์สุขส่วนตน เพื่อสาธารณประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการตามนโยบายของรัฐบาล และงานเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น ๆ อีกนานัปการ ผมขอเป็นกำลังใจให้กรรมการหมู่บ้านทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันและตั้งใจในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชน

ในโอกาสนี้ ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งเดชพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดอภิบาลพระราชทานพรให้กรรมการหมู่บ้านทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัว ประสบความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีพลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญา เพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านแก่ประเทศชาติให้เจริญยั่งยืนสืบต่อไป

(นายกฤษฎา บุญราช)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย